

Thư Viện Tài Nguyên Dành Cho Các Cơ



Những Câu Hỏi Thường Gặp về các Mối Nguy Hiểm Sắp Xảy Ra Đối Với Sức Khỏe

Mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe là gì?

Một mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe là một tình trạng có thể gây ra tổn hại đáng kể hoặc bệnh nghiêm trọng cho bạn, khách hàng của bạn và công chúng. Những mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe là nguy hiểm ngay cả khi không có các tình trạng có rủi ro khác.

Ví dụ về những mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hỏa hoạn, lũ lụt, không có nước nóng, không có nước, mất điện, đông lạnh không đủ, dồn ứ nước thải, sử dụng không đúng cách các chất có độc hoặc độc tính, một đợt bùng phát bệnh nghi ngờ từ thực phẩm, những trường hợp hay tình trạng hoàn toàn mất vệ sinh, hoặc những trường hợp khác có thể đe dọa đến sức khỏe công chúng.

Tôi phải làm gì nếu một mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe xảy ra tại cơ sở thực phẩm của tôi?

Ngay lập tức thông báo cho khu y tế và tự nguyện ngưng hoạt động. Khu y tế sẽ thảo luận về mối nguy hiểm đó với bạn và có thể duyệt một kế hoạch dự phòng.

Nếu bạn không thông báo cho khu y tế và tiếp tục hoạt động trong khi có một mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe, bạn sẽ nhận được lệnh đình chỉ hoạt động. Bạn cũng sẽ được đánh giá các khoản phí và phải đạt yêu cầu thanh tra, với dưới 10 lỗi và không có vi phạm nghiêm trọng hay lớn nào giống nhau lặp lại trước khi mở cửa lại.

Nếu cơ sở của bạn bị đóng cửa do vi phạm nhiều lần với lịch sử không tuân thủ quy định, bao gồm những vi phạm nghiêm trọng hoặc lớn lặp lại nhiều lần, bạn có thể phải tham dự một buổi họp giám sát trước khi có thanh tra để mở cửa cơ sở lại. Ngoài ra, bạn sẽ phải nộp mọi khoản lệ phí hiện hành trước khi có thanh tra.

Khi có nghi ngờ, hãy liên lạc với văn phòng các hoạt động thanh tra thực phẩm của khu y tế là văn phòng thanh tra cơ sở của bạn.

Nếu một mối nguy hiểm xuất hiện ngoài giờ làm việc bình thường của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại 24 giờ của chúng tôi (702) 759-1600, chọn lựa chọn Environmental Health (Sức Khỏe Môi Trường) và sau đó nhấn phím 1 để nói chuyện với thanh tra viên ngoài giờ.

Khi nào tôi có thể tiếp tục hoạt động lại?

Trước khi tiếp tục hoạt động lại, bạn cần phải đảm bảo rằng mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe đã được khắc phục và tất cả các mục được liệt kê trên Danh Sách Kiểm Tra đối với Thanh Tra Mở Cửa Lại sau khi một Mối Nguy Hiểm Sắp Xảy Ra đã tuân thủ quy định.

Thư Viện Tài Nguyên Dành Cho Các Cơ



Hãy gọi cho khu y tế để thông báo cho chúng tôi biết mỗi nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe đó đã được khắc phục. Chúng tôi sẽ cho phép bạn mở cửa lại nếu mọi thủ tục thông báo thích hợp đã được tuân thủ, hoặc tùy vào mỗi nguy hiểm sắp xảy ra đối với sức khỏe, xếp lịch thanh tra mở cửa lại.

Vietnamese